

บรรณาธิการแถลง

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปี 2538 ต้องขออภัยท่านสมาชิก ซึ่งวารสารออกล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากเข้ามาตั้งแต่ปีก่อนๆ ขณะนี้ได้พยายามเร่งให้เร็วขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเล่มที่ 1,2 และ 3 ของปีนี้ ออกสู่สายตาท่านสมาชิกภายในครึ่งปีหลังของปี 2538 ทั้งสิ้น

สำหรับเรื่องภายในฉบับนี้ มีนิพนธ์ต้นฉบับเรื่อง ฮิสติโอซัยโตซิสเอ็กซีในเด็ก ประสบการณ์ 10 ปี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย กนกกร สวัสดิ์ไชย และคณะ ซึ่งได้รวบรวมอาการทางคลินิก และผลการรักษาผู้ป่วยที่สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงลักษณะเวชกรรมของผู้ป่วยไทยเป็นอย่างดี ศ.นพ.วินัย สุวัตถิ์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างมากในโรคดังกล่าว ได้กรุณาเขียนบทบรรณาธิการ เรื่อง Langerhans cell histiocytosis เพื่อให้สอดคล้องกับนิพนธ์ต้นฉบับนี้ ส่วนนิพนธ์ต้นฉบับอีกเรื่องได้แก่ จำนวนเรติคูลอซัยท์ในผู้ป่วยโรคมัลโมกลบินเอช 2 ชนิด โดยใช้เครื่อง flow cytometry โดย พรวิริย์ ลำเจียกเทศ และคณะ ภาควิชาคลินิกัลโมโครสโคปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่างผู้ป่วย Hb H และ Hb H ที่พบร่วมกับ Hb CS

สำหรับบทความพื้นวิชา อาจารย์ถนอมศรี ศรีชัยกุล ได้กรุณาส่งบทความเรื่อง Prognosis and treatment of aggressive Non-Hodgkin's Lymphoma ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในโรคดังกล่าว ใน

บทความนี้อาจารย์ได้ทบทวนวรรณกรรมไว้อย่างละเอียด รวมทั้งประสบการณ์ของอาจารย์และสถาบันต่างๆ ในการรักษาผู้ป่วยไทยรวมทั้งแนวทางการศึกษาผู้ป่วยในอนาคตสำหรับปรีคณีย์ประจำฉบับนี้ส่งมาจาก นพ.นิติ พงศ์อนันต์ แผนกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้เห็นรูปทางคลินิกของผู้ป่วยรวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่น่าสนใจมาก ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่มีโอกาสได้พบบ่อยนักในเวชปฏิบัติ

ท้ายนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการจัดประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 มกราคม 2539 นี้ ที่ห้องประชุมสดศรีวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า (รายละเอียดการประชุมดูจากปกิณกะ) โดยในครั้งนี้จะได้มีการจัด Education Program 1 วันสำหรับผู้สนใจวิชาโลหิตวิทยา เนื่องจากทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเห็นว่ามี ความจำเป็นที่จะต้องมีการให้การศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะแพทย์ที่จบการศึกษาแล้ว หัวข้อที่บรรยายเป็นโรคที่พบบ่อย โดยเนื้อหาจะเน้นที่ Current management นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายด้วย 2 ท่าน จึงขอให้ท่านสมาชิกได้สละเวลามาร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ธานินทร์ อินทรกำรชัย
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 มีบทความพิเศษเรื่องผลงานการเจาะเก็บโลหิตบริจาคและข้อมูลทางสถิติผู้บริจาคโลหิต โดยคุณจรี ไวนิชกุล และคุณประจิต ลิ้มสายพรหม ทำให้ทราบรายละเอียดของงานการเจาะเก็บโลหิตบริจาคได้ชัดเจน จะเห็นได้ว่าองค์กรราชการและเอกชน นิสิตนักศึกษาตลอดจนวัดต่างๆ มีบทบาทในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้มีโลหิตเพียงพอ ทั้ง ๆ ที่มีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม การช่วยกันทำคุณประโยชน์เป็นการพัฒนาส่วนรวม ซึ่งหมายถึงประเทศไทย

ในยุคนี้อุปกรณ์บริการโลหิตฯ ได้พัฒนาการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิตโมโนโคลนัล จนสามารถแจกจ่ายใช้กันแพร่หลาย นับเป็นงานที่เชิดหน้าชูตาของศูนย์ฯ อีกอย่างหนึ่ง คุณจินตนา ทับรอด ได้ศึกษา

เปรียบเทียบน้ำยาตรวจหมู่โลหิตโมโนโคลนัล แอนติ-เอ, แอนติ-บีและแอนติ-เอบี ของศูนย์บริการโลหิตฯ กับน้ำยาของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าน้ำยาชนิดแอนติ-บีและแอนติ-เอบี มีประสิทธิภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศ แต่ยังคงต้องปรับปรุงคุณภาพของ แอนติ-เอ (Lot MAB 37010)

ทีมงานจากคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยคุณอมรรัตน์ ร่มพฤษ์ เสนอเรื่องการตรวจ ABO serum grouping โดยวิธีไมโครเฟลต ซึ่งได้ผลดี ประหยัดทั้งน้ำยา เวลา และแรงงาน พร้อมทั้งให้ผลถูกต้อง เหมาะในการตรวจจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ในปัจจุบัน แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ได้รวบรวมรายการการบรรยายวิชาการของศูนย์บริการโลหิตฯ ประจำปี 2537 ทั้งปี ท่านกำลังสนใจเรื่องด้านใด หรืออยากฟังการบรรยายของวิทยากรท่านใดโปรดแนะนำมา.



พิมล เชี่ยวศิลป์
บรรณาธิการ